

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

TSR – เล่นในแนวโน้มขาขึ้น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ส่วนถ้าเป็นแนวโน้มขาลง ก็เล่นได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องจับจังหวะ

ให้ถูก และก็ต้องเข้าใจไว้ด้วยว่า การเล่นหุ้นในแนวโน้มขาลง ถ้าไรหรือระยะทางที่คาดหวัง อาจจะไม่ได้แบบที่ตั้งใจหรือวางแผนเอาไว้ก่อนหน้าก็ได้นะ... เรียกว่า ไม่จำเป็นเสมอไปที่จะมีช่วง Rebound ได้อย่างที่ควรหรือ ดีไม่ดี อาจจะไม่มี Rebound หรือดิ่งกลับให้อาเสี่ยเลย... และถ้าหากได้ตามที่คาดหวังหรือหวังไว้แล้วนั้น ยังไงเสีย ก็ต้องขายออกไปก่อน อย่างเช่น SET Index ในรอบนี้นั้น จากการดิ่งขึ้นมาจากระดับ 1520+/- ด้วยสัญญาณของ Bullish Divergent ที่เราคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้ แนวโน้มหลักๆ ก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับ และการเข้าใกล้ระดับแนวต้านของแนวโน้มขาลงดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวัง หรือ เรียกว่า พื้นที่ระดับ 1600-1610 นั้น จะเป็นแนวต้าน ของกรอบแนวโน้มขาลงที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้... แปลว่า จะอย่างไรเสีย เราก็ต้องเริ่มมองทางขายไว้ก่อน อย่างรีบไปหวังว่า จะมีโอกาสผ่าน เลยถือหุ้นไว้ลุ้นต่ออีกซักหน่อย หรือถ้าตลาดมันยังย้วยจนใจให้น่าเล่น ก็เน้นเล่นสั้นๆ และเล่นเร็วๆ โดยมีทางหนีเอาไว้อเสมอ... เอาเป็นว่า ถ้าจะมีต่ำกว่า 1580 ลงมาก่อนในระยะนี้ ก็ต้องระวัง แต่ถ้ายังไม่ต่ำกว่า ก็เล่นแบบตีหัวเข้าบ้าน หรือเล่นช้อออกไว้ในระดับพื้นที่ 1600-1610 ถ้าจะผ่านไปได้ ก็อาจจะต้องดูกันที่แรงของตลาด หรือปริมาณการซื้อขายด้วย ต้องอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ ต่อการผ่านแนวต้านของแนวโน้มขาลงได้ ซึ่งก็คิดว่า ควรจะต้องเป็นแสนล้าน ไม่นั้นนั้น ก็อาจจะผ่านแค่หลอกๆ ได้... แต่อย่าลืมนะ ต่อให้ผ่านได้ ก็ยังอาจอยู่ในคลื่น 4 ที่ยังไม่จบจริงนะ

ดูตามเกม... แม้ว่าจะเป็นหุ้นเล็ก ๆ แต่ด้วยรูปแบบของแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วนั้น

ก็น่าสนใจที่จะเล่นรอบยาวๆ ได้เหมือนกันนะ แต่ถ้าเสียแนวโน้มเสียก่อน ก็แค่เลิก หรือขายคืนไป

แนวรับ : ... 5.00-4.80 นำแก๊งกำไร ถือยาวเน้นเหนือ 4.50

เป้าหมาย : ... 6.50-7.00 มองขายเล่นรอบก่อน แล้วรอดูใหม่

Price Chart...(TSR)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TSR... การเล่นตามกรอบแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ก็ไม่มีอะไรซับซ้อน ซึ่งเราอาจจะเอาเส้น MA25days เข้ามาช่วยยืนยันหรืออ่านแนวโน้มเป็นรอบๆ ด้วยก็ได้... ดังนั้น ในภาพนี้ ก็ถือว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ ในเชิงเทคนิคอยู่แล้ว แปลว่า ถ้าจะมองรอบยาวๆ ก็ต้องไม่ต่ำกว่า 4.50 ลงมาเสียก่อน ณ ตอนนั้นนะ ถ้าในวันหน้า ราคาจะต้องขยับขึ้นตาม slope ของเส้นด้วย ส่วนการเล่นสั้น หรือ แก๊งกำไรระยะสั้นๆ นั้น อาจจะรับแค่ระดับ 5.00-4.80 ก็พอ ต่ำกว่า 4.80 ลงมาอาจจะทำให้ราคาหุ้นหนึ่งๆ ได้ อาจจะเสียเวลาการขึ้นหรือวันนี้ หากยังสามารถ ยืนระดับ 5.00 ได้อยู่ นั้นก็ยิ่งเรียกว่า ซื้อเล่นตามน้ำได้เช่นกัน